

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

อำเภอ บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 19,587,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,776,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,499,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ราย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 ราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ราย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 ราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ราย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 ราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,195,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ ประธานสภาฯ จำนวน 1 ราย รองประธานสภาฯ จำนวน 1 ราย สมาชิกสภาฯ จำนวน 10 ราย และเลขานุการสภาฯ จำนวน 1 ราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,620,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,910,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บุคลากร นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้พนักงานส่วนตำบล ประกอบด้วย เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555 และ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบต. ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555 เงินพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ และประกาศกระทรวงการคลัง เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินปรับตามวุฒิการศึกษา ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ฉบับที่ 2 วันที่ 19 กันยายน 2554 เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	350,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานขับรถยนต์ นักการภารโรง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ประกอบด้วย เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555 และ ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบต. ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555 เงินพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ และประกาศกระทรวงการคลัง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	2,186,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	215,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่า -ค่าตอบแทนให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด -ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือเงินอื่นใดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>		

<p>ค่าเช่าบ้าน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>	จำนวน	105,000 บาท
<p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,423,000 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่า</p> <ul style="list-style-type: none"> -ค่าจ้างเหมาบริการให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป นักการภารโรง แม่บ้าน ยามรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าเช่าปกหนังสือ และจ้างทำของอื่นๆ เป็นต้น -ค่ารับวารสารต่าง ๆ หนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือทางวิชาการต่าง ๆ เป็นต้น -ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดินในการออกโฉนดที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบล -ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล -ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจ้างทำโปสเตอร์ ค่าจัดทำวารสาร อบรม. แผ่นพับ ค่าล้างอัดขยายรูป ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลในสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ วารสาร เป็นต้น <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>	จำนวน	633,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่า</p> <ul style="list-style-type: none"> -ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน (ยอดเงินตั้งจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหาร อบรม. โดยยอดเงินไม่รวมอยู่ในค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548) -ค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับคณะบุคคลผู้มาเยี่ยมเยียนองค์การบริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548) -ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันปิยมหาราช เป็นต้น <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ในงานพิธีต่าง ๆ หรืองานกิจกรรมอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>	จำนวน	5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	170,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตและมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหมู่บ้าน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมฯ วันที่ 5 ธันวาคม และวันที่ 12 สิงหาคม	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้าน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมฯ วันที่ 5 ธันวาคม และวันที่ 12 สิงหาคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (กรณีครบวาระหรือแทนตำแหน่งที่ว่าง)	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีครบวาระหรือแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>		
ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา เพื่อใช้ในงานพิธีต่าง ๆ หรืองานพิธีทางศาสนาหรืองานกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>		
โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลต่าง ๆ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลฮารีรายอ เทศกาลปีใหม่ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>		
โครงการฝึกอบรมข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรและประชาชนในตำบล	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรและประชาชนในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>		
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น	จำนวน	350,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น โดยการจัดฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน ส่งเสริมบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์ เพิ่มพูนประสบการณ์และนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เป็นต้น (ตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 3 สำหรับ อบต.ที่มีรายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท รวมเงินรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>		
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานตามปกติ (รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/ครั้ง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	310,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ปากกา กระดาษ แฟ้ม ดินสอ ของจดหมาย ตรายาง ธงชาติ หมึกพิมพ์และอื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาดับกลิ่น แก้วน้ำ จาน ช้อน กระดาษชำระ น้ำดื่ม และอื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก และอื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง เป็นต้น สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก แผ่นดิสก์ แป้นพิมพ์ เมาส์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	238,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ระบบกระจายเสียงไร้สาย ไฟฟ้าสาธารณะในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ค่าจดทะเบียน Domain name www.bacho.go.th ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ การติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรายเดือน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

งบลงทุน	รวม	1,030,360 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	86,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อชิ้นวางเอกสาร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชิ้นวางเอกสาร สำหรับวางเอกสาร วารสาร จำนวน 1 ใบ เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน แบบบานเปิด ทึบ ขนาด 4 ชั้น กว้างไม่น้อยกว่า 3 ฟุต จำนวน 1 ใบ เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ตามราคาตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 ชั้น	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน กระจก ขนาด 2 ชั้น กว้างไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จำนวน 1 ใบ เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ตามราคาตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ชั้น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน กระจก ขนาด 4 ชั้น กว้างไม่น้อยกว่า 3 ฟุต จำนวน 3 ใบ เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ตามราคาตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ตามราคาตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ที่มีวงเงินในการซ่อมแซมเกินกว่า 5,000 บาท/ครั้ง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	944,360 บาท
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน		
โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบล	จำนวน	944,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่ดิน ตามโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่องค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบล ถือเป็นปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 วรรคสอง และหนังสือกรมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ประจำปี 2559 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจตั้งงบประมาณสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในภารกิจด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุขได้ และภารกิจอื่น เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ได้ไม่เกินร้อยละห้า ของรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>		
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,699,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,201,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,201,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	917,040 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนการคลัง เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	72,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้พนักงานส่วนตำบล ประกอบด้วย เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555 และประกาศ ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบต. ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555 เงินพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ และประกาศกระทรวงการคลัง เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินปรับตามวุฒิการศึกษา ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ฉบับที่ 2 วันที่ 19 กันยายน 2554 เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่หัวหน้าส่วนการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ประกอบด้วย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ประกอบด้วย เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555 และ ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบต. ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555 เงินพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ และประกาศกระทรวงการคลัง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	353,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	148,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าใช้จ่าย	รวม	145,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ ป้ายสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร และค่าจ้างเหมาบริการอื่น เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตและมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์การบริหารส่วนตำบล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนที่ภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (รายเพื่อจ่ายบำรุงรักษาที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/ครั้ง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ปากกา กระดาษ แฟ้ม ขงจดหมาย ตรายาง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก แผ่นดิสก์ โปรแกรมต่าง ๆ แป้นพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
งบลงทุน	รวม	145,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	145,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อตู้निरภัย	จำนวน	26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้निरภัย ขนาด 190 กิโลกรัม จำนวน 1 ตู้ เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 ชั้น	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน กระจก ขนาด 2 ชั้น กว้างไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จำนวน 3 ตู้ เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ตามราคาตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ชั้น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน กระจก ขนาด 4 ชั้น กว้างไม่น้อยกว่า 3 ฟุต จำนวน 2 ตู้ เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ตามราคาตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	จำนวน	6,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน แบบโต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ชุด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล

จำนวน

46,000 บาท

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

- 1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

- 2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

- 3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการจัดซื้อ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดนราธิวาสแล้ว)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)

จำนวน

7,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
 - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สำเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการจัดซื้อ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดนราธิวาสแล้ว) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์

จำนวน

3,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) มีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการจัดซื้อ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดนราธิวาสแล้ว) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

<p>ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 2 เครื่อง เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการจัดซื้อ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดนราธิวาสแล้ว)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>	จำนวน	6,200 บาท
<p>ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการจัดซื้อ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดนราธิวาสแล้ว)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>	จำนวน	7,600 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ที่มีวงเงินในการซ่อมแซมเกินกว่า 5,000 บาท/ครั้ง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>	จำนวน	20,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
<p> รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p> โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน</p>	จำนวน	50,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
<p> รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p> โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)</p> <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน</p>	จำนวน	200,000 บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	605,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	334,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	334,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	280,440 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนการศึกษา นักวิชาการศึกษา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	12,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้พนักงานส่วนตำบล ประกอบด้วย เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555 และ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบต. ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555 เงินพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ และประกาศกระทรวงการคลัง เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินปรับตามวุฒิการศึกษา ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ฉบับที่ 2 วันที่ 19 กันยายน 2554 เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่หัวหน้าส่วนการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	256,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	46,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	190,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	140,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่า</p> <ul style="list-style-type: none"> -ค่าจ้างเหมาบุคคลหรือจ้างเหมาแรงงานให้ปฏิบัติงานหรือทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ค่าจ้างทำของอื่น ๆ เป็นต้น -ค่าจ้างทำป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทำโปสเตอร์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลในสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ เป็นต้น <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา</p>		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตและมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์การบริหารส่วนตำบล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/ครั้ง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ปากกา กระดาษ แฟ้ม ซองจดหมาย ตรายาง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกปริ้นเตอร์ แผ่นดิสก์ โปรแกรมต่าง ๆ แป้นพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
งบลงทุน	รวม	15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	15,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/ครั้ง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,702,618 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	734,618 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/ครั้ง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	724,618 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น สมุด ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่าง ๆ กระดาษ ซองจดหมาย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องใช้ต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาล้างจาน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา		

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	531,818 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ -โรงเรียนบ้านดุก (โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)) ภาคเรียนที่ 2/2558 จำนวน 140 วัน ภาคเรียนที่ 1/2559 จำนวน 120 วัน เปิดภาคเรียน 200 วัน ปิดภาคเรียน 60 วัน จัดสรรให้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ชั้นอนุบาล จำนวน 75 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 167 คน รวมทั้งสิ้น 242 คน จำนวน 260 วัน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมือเจ้า (สังกัดกรมพัฒนาชุมชนเดิม) ภาคเรียนที่ 2/2558 จำนวน 140 วัน ภาคเรียนที่ 1/2559 จำนวน 140 วัน จัดสรรให้เด็กเล็กตามข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 จำนวน 33 คน 280 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา</p>		
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	จำนวน	184,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมือเจ้า (สังกัดกรมพัฒนาชุมชนเดิม) สำหรับเด็กเล็กตามข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 จำนวน 33 คน 280 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	968,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	968,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	968,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านดุก โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ชั้นอนุบาล จำนวน 75 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 167 คน รวมทั้งสิ้น 242 คน จำนวน 200 วัน (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจตั้งงบประมาณสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในภารกิจด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุขได้ และภารกิจอื่น เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ได้ไม่เกินร้อยละห้า ของรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา</p>		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	678,400 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการจัดการเรียนการสอนอ่านอัลกุรอาน หลักสูตรกิริออาตี	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนอ่านอัลกุรอาน หลักสูตรกิริออาตี ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา</p>		

งบเงินอุดหนุน	รวม	478,400 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	478,400 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	478,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมัสยิด โครงการอาหารกลางวันศูนย์ศึกษาอิสลาม ประจำมัสยิด ประกอบด้วย

-มัสยิดบือเงาะ หมู่ที่ 1 (โรงเรียนตาดิกาอัตรบียตุลเอาลาตี) จัดสรรให้เด็กนักเรียน จำนวน 107 คน ๆ ละ 10.- บาท/วัน จำนวน 80 วัน เป็นเงิน 85,600.- บาท

-มัสยิดออตตอฮียะห์ หมู่ที่ 3 (โรงเรียนตาดิกาอัลฮียาดาตุลมุสตาอิม) จัดสรรให้เด็กนักเรียน จำนวน 75 คน ๆ ละ 10.- บาท/วัน จำนวน 80 วัน เป็นเงิน 60,000.- บาท

-มัสยิดรียาฏอตุลญันนะฮ์ หมู่ที่ 5 (โรงเรียนตาดิกาอัตรบียาตุลอัตฟาล) จัดสรรให้เด็กนักเรียน จำนวน 131 คน ๆ ละ 10.- บาท/วัน จำนวน 80 วัน เป็นเงิน 104,800.- บาท

-มัสยิดนุรลอิสลาม หมู่ที่ 6 (โรงเรียนตาดิกาอัตรบียาตุลอัตฟาลคัตนี) จัดสรรให้เด็กนักเรียน จำนวน 62 คน ๆ ละ 10.- บาท/วัน จำนวน 80 วัน เป็นเงิน 49,600.- บาท

-มัสยิดดาร์ลมะมูร์ หมู่ที่ 7 (โรงเรียนตาดิกายามาออตตอฮียาตุลอิสลามียะฮ์) จัดสรรให้เด็กนักเรียน จำนวน 111 คน ๆ ละ 10.- บาท/วัน จำนวน 80 วัน เป็นเงิน 88,800.- บาท

-มัสยิดดาร์ลอามาน หมู่ที่ 8 (โรงเรียนตาดิกาดาร์ลอามาน) จัดสรรให้เด็กนักเรียน จำนวน 112 คน ๆ ละ 10.- บาท/วัน จำนวน 80 วัน เป็นเงิน 89,600.- บาท

(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจตั้งงบประมาณสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในภารกิจด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ได้ และภารกิจอื่น เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ได้ไม่เกินร้อยละห้า ของรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	160,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานพนหมอกควัน ค่าบริการจ้างเหมาอื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ทุกชนิด เช่น น้ำยาฉีดพนหมอกควัน ทรายอะเบท และอื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข		

งบเงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านเป็นค่าดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่หมู่บ้าน โครงการสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน ๆ ละ 15,000.- บาท ภายใต้การดำเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ (1)การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข (2)การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ (3)การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจตั้งงบประมาณสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในภารกิจด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุขได้ และภารกิจอื่น เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ได้ไม่เกินร้อยละห้า ของรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	330,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	330,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	330,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน เช่น เงินช่วยเหลือ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักในการพบแพทย์ของคนไข้ที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส และคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ประสบสาธารณภัย	จำนวน	310,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ประสบสาธารณภัย เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น สำหรับช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,920,380 บาท
งบบุคลากร	รวม	706,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	706,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	291,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนโยธา นายช่างโยธา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	12,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้พนักงานส่วนตำบล ประกอบด้วย เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555 และประกาศ ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบต. ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555 เงินพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ และประกาศกระทรวงการคลัง เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินปรับตามวุฒิการศึกษา ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ฉบับที่ 2 วันที่ 19 กันยายน 2554 เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้แก่หัวหน้าส่วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	263,740 บาท
<p>เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	98,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ประกอบด้วย เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555 และ ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบต. ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555 เงินพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ และประกาศกระทรวงการคลัง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	556,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	76,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน</p> <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตและมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์การบริหารส่วนตำบล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/ครั้ง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน</p>	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	350,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ปากกา กระดาษ แฟ้ม ของจดหมาย ตรายาง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุทุกชนิด เช่น หลอดไฟฟ้า บัลลาร์ด สตาร์ทเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน</p>	จำนวน	250,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างทุกชนิด เช่น ฆ้อน ตะปู ปูน ทราย ไม้ แปรง ทาสี ท่อประปา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทุกชนิด เช่น ค่าล้างอัดขยายภาพ กระดาษชาร์ตสี กระดาษโปสเตอร์ ฟูกิ้น สี เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ทุกชนิด เช่น หมึกปริ้นเตอร์ แผ่นดิสก์ โปรแกรมต่าง ๆ แป้นพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน</p>	จำนวน	20,000 บาท
งบลงทุน	รวม	2,657,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ที่มีวงเงินในการซ่อมแซมเกินกว่า 5,000 บาท/ครั้ง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน</p>	จำนวน	20,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,637,400 บาท
อาคารต่าง ๆ		
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	จำนวน	2,637,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร สูงจากพื้น 4.50 เมตร ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ บ้านดุกุสเหว่า หมู่ที่ 7 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 หลัง(รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน</p>		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	687,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	687,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	687,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการค่ายเยาวชนต้นแบบต้านภัยยาเสพติด	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการค่ายเยาวชนต้นแบบต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>		
โครงการชุมชนसानใจ ห่วงใยผู้สูงอายุและผู้พิการ	จำนวน	87,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการชุมชนसानใจ ห่วงใยผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>		
โครงการทำดีเพื่อพ่อ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการทำดีเพื่อพ่อ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>		
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปกป้องสถาบันของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>		
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>		
โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมสร้างจิตอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 2,318.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 7,682.- บาท ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>		
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>		
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>		

โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน (คลินิกสอนฟุตบอล)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน (คลินิกสอนฟุตบอล) ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
โครงการสานสัมพันธ์สายใยรัก สร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสานสัมพันธ์สายใยรัก สร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กด้อยโอกาสตำบลบาเจาะ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กด้อยโอกาสตำบลบาเจาะ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะผู้นำกลุ่มสตรี	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะผู้นำกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
โครงการออกหน่วย อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการออกหน่วย อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	520,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	500,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	500,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขันฯ งานวันเด็ก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขันฯ งานวันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.บาเจาะด้านกายยาเสพติด	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬา อบต.บาเจาะ ด้านกายยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		
โครงการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่อื่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		
โครงการตากดีกาสัมพันธ์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการตากดีกาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		

งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนดุกู โครงการกิจกรรมทางกีฬาและนันทนาการ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจตั้งงบประมาณสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในภารกิจด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุขได้ และภารกิจอื่น เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ได้ไม่เกินร้อยละห้า ของรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</p>		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	692,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	640,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	640,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการบรรยายธรรมสังฆจร	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบรรยายธรรมสังฆจร ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</p>		
โครงการมุสลิมสัมพันธ์อบรมจริยธรรมและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการมุสลิมสัมพันธ์อบรมจริยธรรมและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</p>		
โครงการเมล็ดสัมพันธ์ อบต.บาเจาะ	จำนวน	180,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเมล็ดสัมพันธ์ อบต.บาเจาะ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</p>		
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ตำบลบาเจาะ	จำนวน	170,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ตำบลบาเจาะ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</p>		
โครงการสืบสานประเพณีอาซูรอสัมพันธ์	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</p>		
โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</p>		

งบเงินอุดหนุน	รวม	52,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	52,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	52,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ส่วนราชการ ประกอบด้วย
 -อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาเจาะ โครงการจัดงานประเพณีของดีเมืองนรา จำนวนเงิน 50,000.- บาท
 -อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส โครงการตกแต่งเรือปชมชาติในงานแข่งขันเรือหน้าพระที่นั่ง ประจำปี 2559 จำนวนเงิน 2,500.- บาท
 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจตั้งงบประมาณสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในภารกิจด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุขได้ และภารกิจอื่น เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ได้ไม่เกินร้อยละห้า ของรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	148,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเกษตรพอเพียง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเกษตรพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร		
โครงการปลูกป่าด้านภาวะโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปลูกป่าด้านภาวะโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร		
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรทุกชนิด เช่น ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร		
งบลงทุน	รวม	28,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	28,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
ซองบังคับสัตว์	จำนวน	28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำซองบังคับสัตว์ แบบเคลื่อนย้ายได้ ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 1.50 เมตร จำนวน 2 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	417,602 บาท
งบกลาง	รวม	417,602 บาท
งบกลาง	รวม	417,602 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	51,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับการรับรองและวินิจฉัยจากแพทย์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง		
สำรองจ่าย	จำนวน	133,725 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่นการเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วัตภัย เป็นต้น ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ข้อ 6 (2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	130,877 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2536 ในอัตราร้อยละหนึ่งของประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยไม่รวมเงินอุดหนุน พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ทศให้โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 19 กันยายน 2557 หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 35 ลงวันที่ 19 กันยายน 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1264 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง		